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รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในรูปแบบออนไลน์  

ผ่านระบบ Microsoft Teams  
***************************** 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม ในรูปแบบออนไลน์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิศาสตร์ โชคเก้ือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้แทน) 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้แทน)  

๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   เลขานุการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
๘. นางภัทรภรณ์  ผลด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ เรื่อง  คณบดีเครือเทางามแต่ละมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ 
   ไม่มี 
     

ระเบียบวาระที่  ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓       เรื่อง  เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานการเงินรับจ่ายเครือเทา-งาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

ตามท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี ปลีะ ๖,๐๐๐ 
บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประชุม การจัดกิจกรรม หรือ
โครงการด้านต่าง ๆ ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรและโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในเครือเทางาม และยอดสุทธิเงินรับฝากเงินรายได้ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๓,๔๙๘.๕๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) และเบิกจ่ายเงินค่าโล่ห์บุคลากรดีเด่น 
จำนวนเงิน ๔,๔๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายนคงเหลือเงิน ๘๙ ,๐๘๙.๕๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปด
สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑  

ทั ้งนี ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขออนุมัติดำเนินโครงการที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม นำส่งเงินไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา และเบิกจ่ายเงินค่าโล่ห์บุคลากรดีเด่นเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้แจ้ง
เพ่ือทราบ 

   

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือทราบ 
 

มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (วิสามัญ) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตามท่ีได้มีการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที ่ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (วิสามัญ) เมื่อ

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
แล้วนั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาและรับรองรายงาน การประชุมฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา 

 
ประเด็นที่เสนอ  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้งที่  
๖/๒๕๖๕ (วิสามัญ) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์  
ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

มติ    รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ แนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ตามที่ ประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้นำเสนอข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีฯ เรื่องการรับเข้า การรับโอน
นิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และได้รวบรวมประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม และที่

ประเด็นที่เสนอ.... 
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ประชุมขอให้สร้างแนวปฏิบัติเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งต่อไปนั้น 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๓ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้แจ้ง
เพ่ือพิจารณา  
  

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 

มติ ใหแ้ต่มหาวิทยาลัยสรุปขั้นตอนแล้วนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ กิจกรรมทางวิชาการ การทำ MOU การทำวิจัย ทั้งด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ 
                               และนิสิต ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น  

ตามที่ ประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้นำเสนอ MOU ร่วมกับต่างประเทศ เพื่อทำวิจัยร่วมกัน , หลักสูตร transfer, co-
advisors เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำวิจัย นั้น แลขอให้มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทร์วิโรฒและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดส่ง MOU มาให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมแล้วนำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยใน
เครือเทา-งาม ครั้งต่อไปนั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๔ 
ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ) เป็นผู้เสนอเพ่ือ
พิจารณา   
 

ประเด็นที่เสนอ  เพื่อพิจารณา MOU การทำวิจัย ทั้งด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น 
 

มติ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดส่ง MOU ร่วมกับต่างประเทศมาให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมแล้วนำขึ้นเว็บไซต์คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ตามที่ MOU คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จะครบระยะเวลา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
เพ่ือให้การลงนามเป็นไปตามกระบวนการของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น  

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณา การลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
 

มติ  ให้ลงนามในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ร่างรูปแบบการทำเว็บไซต์ การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ตามที่ ประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้หารือการจัดทำเว็บไซต์ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา
งาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม และการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ และท่ีประชุมมีมติให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดส่งรูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ มายังฝ่ายเลขานุการ ภายในอาทิตย์
ที่ ๑๖ กันายน ๒๕๖๕ แล้วนำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งต่อไปนั้น (เอกสาร
แนบ ๕) 

ระเบียบวาระที ่ ๓.๓... 



4 
 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณาร่างรูปแบบการทำเว็บไซต์ การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  
 

มติ มอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมรายละเอียดแล้วจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม แล้วนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

   ไม่มี 
 


